



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการทำงานร่วมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หารือแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ บูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทำงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จัดอภิปรายกระบวนการปฏิบัติงานในการกำกับและแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับระบบบัญชีสหกรณ์ การพัฒนาระบบข้อมูล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ พร้อมเดินทางร่วมมือกันทำงานทันที

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการทำงานร่วมกันระดับจังหวัดระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเวลคัมจอมเทียนบีช โฮเทล จังหวัดชลบุรี โดยมีสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมประชุมกว่า ๒๐๐ คน ว่า การประชุมร่วมกันระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ แล้ว เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน รวมถึงแสวงหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ทั้งสองหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแลและต้องให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประชุมดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงานในการกำกับ แนะนำ ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ใน ๕ ประเด็น คือ การวางระบบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การแก้ไขข้อบกพร่องและการตรวจการสหกรณ์ การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาระบบข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และการพัฒนาบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกัน มีฐานข้อมูลของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดียวกัน และมีแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ให้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

“ภารกิจสำคัญขณะนี้คือการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่องให้กับสหกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงานที่จะประสานการทำงานร่วมกัน ขณะนี้ กรมฯ ได้สั่งการสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดไปตรวจสอบดูแลสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ของตนเอง ว่าพบข้อบกพร่อง ปัญหาหรือที่ดำเนินการนอกกรอบวัตถุประสงค์ หรือพฤติกรรมที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบสหกรณ์โดยรวมหรือไม่ ซึ่งได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างสองหน่วยงานอย่างชัดเจน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แล้วส่งต่อมาให้กรมส่งเสริมสหกรณ์นำข้อมูลที่พบจากการตรวจสอบทางบัญชีหรือข้อบกพร่องทางบัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปช่วยเหลือแนะนำให้สหกรณ์เหล่านั้น แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบสหกรณ์โดยรวมได้ในที่สุด” รองอธิบดี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว